

มาตรการใหม่เกี่ยวกับผลบังคับใช้ของใบรับรองสถานภาพการพำนัก



นโยบายสถานะปัจจุบัน / การตอบสนอง

- สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น ได้พิจารณากรณีผู้ยื่นที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นล่าช้า เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ตลอดจนที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการขยายระยะเวลาผลบังคับใช้ของใบรับรองสถานภาพการพำนัก (ต่อจากนี้เรียกว่า “ใบรับรอง”) ที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการเข้าประเทศ
- จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดในปัจจุบันเราจึง **ดำเนินมาตรการเพื่อขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ของใบรับรองเพิ่มเติม**ต่อไปดังต่อไปนี้ (ดู “มาตรการใหม่” ด้านล่าง) และจัดมีผลบังคับใช้ “สามเดือน” นับจากวันที่ร่างสำหรับใบรับรองสถานภาพการพำนักที่ร่างขึ้นหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2022

※ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ของใบรับรองสถานภาพการพำนักอีก หลังจากการใช้มาตรการใหม่ด้านล่างนี้ เนื่องจากใบรับรองสถานภาพการพำนักเป็นการรับรองที่สอดคล้องกับเงื่อนไขในการเข้าประเทศ ณ เวลาที่ได้รับ และการออกใบรับรองที่มีผลบังคับใช้นานเกินไป ทำให้มีความเป็นไปได้สูงจะเกิดสถานการณ์ในช่วงเวลาที่ ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก กับเวลาที่เข้ามายังประเทศ มีความแตกต่างกัน **สำหรับการยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก ที่ยื่นขอภายในวันที่ 31 มกราคม 2023** ที่เนื้อหาครบถ้วนก่อนไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยหลักการผู้ยื่นจะต้องยื่น (1) ใบรับรองสถานภาพการพำนักฉบับที่ถืออยู่ (ต้นฉบับ หรือ สำเนา) และ (2) เอกสารแสดงเหตุผลที่ออกให้โดยบริษัท/หน่วยงานที่รับผู้ยื่น ฯลฯ หน่วยงานจะออกใบรับรองสถานภาพการพำนักฉบับใหม่ให้อย่างเร่งด่วน โปรดดูรายละเอียดได้ [ที่นี่](#)

มาตรการที่ผ่านมา	มาตรการใหม่
(1) สถานภาพการพำนักที่เป็นเป้าหมาย ใบรับรองสถานภาพการพำนักของวีซ่าทุกประเภท	(1) สถานภาพการพำนักที่เป็นเป้าหมาย ใบรับรองสถานภาพการพำนักของวีซ่าทุกประเภท
(2) พื้นที่เป้าหมาย ทุกประเทศ / ภูมิภาค	(2) พื้นที่เป้าหมาย ทุกประเทศ / ภูมิภาค
(3) ใบรับรองสถานภาพการพำนักที่เป็นเป้าหมาย ร่างขึ้นหลังวันที่ 1 มกราคม 2020	(3) ใบรับรองสถานภาพการพำนักที่เป็นเป้าหมาย ร่างขึ้นหลังวันที่ 1 มกราคม 2020
(4) ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ • ร่างขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 ถึง 31 มกราคม 2022 → ถึง 31 กรกฎาคม 2022 • ร่างขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 ถึง 31 กรกฎาคม 2022 → มีผลบังคับใช้ "6 เดือน" นับจากวันที่ร่าง	(4) ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ • ร่างขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 ถึง 30 เมษายน 2022 → ถึง 31 ตุลาคม 2022 • ร่างขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2022 ถึง 31 กรกฎาคม 2022 → มีผลบังคับใช้ "6 เดือน" นับจากวันที่ร่าง
(5) เงื่อนไขที่ถือว่ามีผลบังคับใช้ กรณีบริษัท/หน่วยงานที่รับผู้ยื่น ได้มีการส่งหนังสือที่เขียนระบุว่า "สามารถดำเนินการสืบต่อรับเอาผู้ยื่นเข้าทำงานตามเนือหากิจกรรมที่ได้แจ้งไว้ในเวลายื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก" ณ เวลาที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานทูต <small>ตัวอย่างแบบฟอร์ม<สำหรับประเภทวีซ่าตามภาคผนวก 1 (เช่น วิศวกร/ ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์/ ธุรกิจระหว่างประเทศ, นักศึกษาต่างชาติ ฯลฯ)></small> <small>ตัวอย่างแบบฟอร์ม<สำหรับประเภทวีซ่าตามภาคผนวก 2 (เช่น คู่สมรสหรือบุตรของผู้มีสัญชาติญี่ปุ่น, ผู้อยู่อาศัยระยะยาว)></small> ※ โปรดยื่นเอกสารข้างต้นซ้ำอีกครั้ง หากดำเนินการยื่นขอวีซ่าไปแล้ว เลยเวลา 3 เดือน	(5) เงื่อนไขที่ถือว่ามีผลบังคับใช้ กรณีบริษัท/หน่วยงานที่รับผู้ยื่น ได้มีการส่งหนังสือที่เขียนระบุว่า "สามารถดำเนินการสืบต่อรับเอาผู้ยื่นเข้าทำงานตามเนือหากิจกรรมที่ได้แจ้งไว้ในเวลายื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก" ณ เวลาที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานทูต <small>ตัวอย่างแบบฟอร์ม<สำหรับประเภทวีซ่าตามภาคผนวก 1 (เช่น วิศวกร/ ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์/ ธุรกิจระหว่างประเทศ, นักศึกษาต่างชาติ ฯลฯ)></small> <small>ตัวอย่างแบบฟอร์ม<สำหรับประเภทวีซ่าตามภาคผนวก 2 (เช่น คู่สมรสหรือบุตรของผู้มีสัญชาติญี่ปุ่น, ผู้อยู่อาศัยระยะยาว)></small> ※ โปรดยื่นเอกสารข้างต้นซ้ำอีกครั้ง หากดำเนินการยื่นขอวีซ่าไปแล้ว เลยเวลา 3 เดือน